



## TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

### Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp



Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng ngày 7/5. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh có các

đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại;

(Xem tiếp trang 2)  
NGUYỄN HÌNH

### Triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hồng Diên.

Ảnh: NGỌC LINH

### Những thành tích, kết quả của tỉnh Thái Bình đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước

(Phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Thái Bình ngày 7/5/2020)

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng!

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị!

Hôm nay, tôi rất vui mừng và xúc động được Bộ Chính trị phân công trao quyết định về công tác cán bộ tại

(Xem tiếp trang 2)

### THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt.

Ảnh: MINH ĐỨC

### Xây dựng bộ tiêu chí kiểm soát an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 7/5, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo dự thảo quy định bộ tiêu chí kiểm soát an toàn

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

(Xem tiếp trang 2)  
HOÀNG LANH

### Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 7/5 tại 214 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 3,8 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 265.000 người tử vong. Với hơn 1,2 triệu người nhiễm, gần 75.000 người tử vong, Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, Anh đã vượt Ý, Tây Ban Nha về số người tử vong, trở thành quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao thứ 2 trên thế giới với hơn 30.000 người.



Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vận hành hệ thống xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm.

Tính đến 17 giờ ngày 7/5, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới ngoài 271 trường hợp đã công bố trước đó. Ngày 7/5, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông tin có thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 233 người. Trong số 38 bệnh nhân đang được điều trị hiện chỉ còn 17 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tại cuộc họp vào sáng ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép các dịch vụ kinh doanh hoạt động bình thường, trừ vũ trường và karaoke; yêu cầu các dịch vụ kinh doanh được mở cửa trở lại phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 17 giờ ngày 7/5, Thái Bình không có thêm người nghi nhiễm Covid-19 mới. Trong số 405 người nghi nhiễm đã có 378 người được xuất viện, còn 27 người tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. Tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố hiện không còn trường hợp nào đang phải cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tính đến ngày 7/5, tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 3.098 mẫu, trong đó Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm 884 mẫu; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 2.214 mẫu.

NHƯ HOÀNG

### TỈNH GIẢM CHƯƠNG TRÌNH HỌC

## Giảm áp lực cho giáo viên, học sinh

(Xem trang 3)



Học sinh Trường Tiểu học Duyên Hải (Hưng Hà) trong những ngày đầu đi học trở lại.

### CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TIỀN HẢI

## Xưng danh Bộ đội Cụ Hồ

(Xem trang 3)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885